



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๖๕๒ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้เชี่ยวชาญ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปประเด็นการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๖๕๓

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปประเด็นการชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปประเด็นการประชุมหรือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/๕๙๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย

โปรดส่งข้อความข้างต้นทางโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยไปยังจังหวัดทุกจังหวัดด้วย

(นางสาวสรยา พานิชพงศ์)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.

สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๕๗ , ๕๐๕๑๘

สรุปประเด็นสำคัญการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
(Video Conference System)

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย		
๑. การประชุมชี้แจง ข้อราชการสำคัญ	<p>๑. การประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญโดยประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ระบบ DOPA TV ระบบ DOPA Radio และเครือข่ายสื่อสารมหาดไทยทุกระบบ ถ่ายทอดไปยังศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ชักซ้อมความเข้าใจกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน</p> <p>๑.๒ ทดสอบระบบการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้สามารถถ่ายทอดไปยังพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาถึงการทดสอบครั้งนี้ เป็นการสร้างความมั่นใจให้สื่อมวลชนและประชาชนทราบว่ากระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลา</p> <p>๑.๓ มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านความมั่นคง กรมการปกครอง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประเมินระบบการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย (ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ระบบ DOPA TV ระบบ DOPA Radio และเครือข่ายสื่อสารมหาดไทย ทั้งระบบภาพและเสียง) เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งจะใช้ระบบดังกล่าวในการประชุมเพื่อติดต่อสื่อสารทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน</p> <p>๒. การปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำงานอย่างจริงจังเพิ่มความสามรถตามรอยเบื้องพระยุคลบาท</p> <p>๓. ข้อสั่งการ/เน้นย้ำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๓.๑ ขอขอบคุณข้าราชการกระทรวงมหาดไทย พนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้ทุ่มเททำงานเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ</p> <p>๓.๒ ดูแล/ตรวจตรา การประดับธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม</p> <p>๓.๓ ให้จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยให้เตรียมข้อมูลโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับเสด็จ จุดที่มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อถวายรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>รอง ปมท. (ม)/ ปค./ศสส.สป.</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>จ.อุบลราชธานี/ จ.อำนาจเจริญ</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น ให้ชี้แจงทำความเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นการยุบองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น แต่เป็นการออกกฎหมายเพื่อปิดช่องว่างประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘๕/๒๕๕๗ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ไม่มีการกำหนดขั้นตอนการแต่งตั้งหรือรักษาการของสภาท้องถิ่นหากมีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นถูกยุบ ทั้งนี้ เพื่อให้การแต่งตั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้จังหวัดทราบต่อไป</p> <p>๕. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ถือเป็นวาระแห่งชาติและวาระกระทรวงมหาดไทย โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจโครงการและกำหนดผู้รับผิดชอบหลักตามโครงการ ดังนี้</p> <p>๕.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p>๕.๒ โครงการที่มีการโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่</p> <p>๕.๓ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/พระดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ได้ดำเนินการในพื้นที่</p> <p>๕.๔ โครงการขยายผล/ต่อยอดจากแนวทางพระราชดำริ</p> <p>หากโครงการใดมีงบประมาณไม่เพียงพอในการขับเคลื่อน ขอให้มีหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขยายผลและต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป</p> <p>๖. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยให้จังหวัดที่ไม่มีระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค ดำเนินการหาแหล่งกักเก็บน้ำส่วนกลาง (Water Bank) เพื่อรองรับน้ำไว้ในฤดูแล้ง ทั้งนี้ ให้จังหวัดหารือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด การประปาส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน ในการจัดทำโครงการเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา</p> <p>๗. การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ปัจจุบันการได้มาซึ่งสัญชาติไทย แบ่งเป็น</p> <p>๗.๑ การสืบสายโลหิต</p> <p>๗.๒ หลักดินแดน</p> <p>๗.๓ การแปลงสัญชาติ</p> <p>หากเกิดกรณีพิสูจน์สัญชาติไม่ได้ ให้แจ้งเรื่องเพื่อหารือกรมการปกครองโดยตรง</p> <p>๘. ให้กรมที่ดินพิจารณาวางแนวทางในการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดิน พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการร้องเรียนกับสื่อมวลชน</p> <p>๙. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตาม/ศึกษาข้อมูล Agri-Map (Agricultural Map for Adaptive Management) ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงว่าพื้นที่นั้น ๆ เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใด โดยต้องดำเนินการควบคู่ไปกับ Zoning ภาคเกษตรซึ่งแสดงถึงปริมาณการปลูกพืชที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของตลาด</p>	<p>สถ.</p> <p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>กก.สป./ สนผ.สป./สถ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปก./ทุกจังหวัด</p> <p>ทต.</p> <p>ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การหารือข้อราชการสำคัญ		
<p>๑. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย</p>	<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑. สถานการณ์สาธารณภัย</p> <p>๑.๑ ภัยแล้ง การดำเนินงานตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สอดคล้องกับแนวทางของนายกรัฐมนตรีนในการลดพื้นที่แล้งซ้ำซากและลดพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติ โดยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๒ การพยากรณ์ปริมาณฝน กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ปริมาณฝน ดังนี้ ๑) กลางเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีฝนตกใกล้เคียงค่าปกติ และ ๒) เดือนสิงหาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙ มีฝนตกมากกว่าค่าปกติ ทั้งนี้ หากฝนตกบริเวณเหนือเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจะไม่เกิดอุทกภัย เนื่องจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำมีศักยภาพรองรับ แต่หากฝนตกใต้เขื่อน/ในพื้นที่ลุ่มจะต้องแจ้งให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังน้ำไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน</p> <p>๑.๓ การเกิดไฟฟ้า สามารถประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีภัยได้ โดยระบุกำหนดเวลาและแบ่งพื้นที่/สถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน</p> <p>๑.๔ การเกิดวาตภัย การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ ฯ กรณีบ้านเรือนเสียหาย สามารถช่วยเหลือซ่อมแซมได้ตามจริงแต่ไม่เกิน ๓๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๕ สถานที่ราชการทุกประเภท และนิติบุคคลไม่สามารถใช้เงินตรองราชการในการซ่อมแซมได้</p> <p>๒. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงของพื้นที่ที่จะประกาศฯ พร้อมทั้งหารือกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ ฯ รวมถึงหลักเกณฑ์การใช้เงินตรองราชการฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ฯ โดยจังหวัดสามารถขยายเวลาและวงเงินได้ หากติดขัด/มีเหตุสุดวิสัยให้เสนอเรื่องขอยกเว้นระเบียบฯ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้แล้ว หากไม่เพียงพอสามารถโอนงบประมาณหรือใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ศึกษาระเบียบ/กฎหมายในการใช้เงินตรองราชการทั้งในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยให้นายอำเภอรายงานพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติตามข้อเท็จจริงให้ชัดเจนว่ามีจำนวนตำบล/หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบเท่าใด เพื่อความถูกต้องในการประกาศเขตภัยพิบัติ</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ ให้พิจารณาใช้งบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือเป็นอันดับแรก หากการช่วยเหลือเกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อำเภอบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็ว และพิจารณาเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการ</p> <p>๓. แนวทางการบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>๓.๑ การแบ่งกำลังคนและหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน</p> <p>๓.๒ การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๓.๓ การแบ่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ โดยจัดทำทะเบียนทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและภาคเอกชน</p> <p>๓.๔ การแบ่งช่องทางการสื่อสาร ทั้งในระดับพื้นที่เชื่อมโยงตำบล อำเภอ จังหวัด กระทรวงมหาดไทย จนถึงศูนย์ปฏิบัติการสำนักนายกรัฐมนตรี (PMOC) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ชัดเจนตามข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบ</p> <p>๔. ให้บูรณาการทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น เหล่ากาชาด สาธารณสุขจังหวัดในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ CSR ของภาคเอกชน เป็นต้น</p> <p>๕. มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้านครหลวง และกรุงเทพมหานคร ร่วมกันศึกษาจุดอ่อนเพื่อวางแผนรองรับกรณีฝนตกน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร</p> <p>๖. หากเกิดเหตุไฟป่าจากการกระทำของมนุษย์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพยายามหาตัวผู้กระทำผิดหรือแจ้งความไว้เบื้องต้น พร้อมทั้งจัดทำหลักเกณฑ์หรือมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดไฟป่าจากมนุษย์และปลูกจิตสำนึกไม่ให้มีการเผาป่า รวมถึงชี้แจงประชาชนให้ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงในพื้นที่</p> <p>๗. ให้ทุกจังหวัดได้เตรียมพร้อมวางแผนและวางระบบรองรับสาธารณภัย เพื่อให้เกิดการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอลงพื้นที่ดูแลความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่</p> <p>๘. ให้สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สรุปแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบและศึกษาแผนฯ ในการรองรับภัยที่เกิดจากมนุษย์และภัยธรรมชาติ</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./กพท./กทม.</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ทุกจังหวัด</p>
<p>๒. โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท)</p>	<p>กรมการปกครอง</p> <p>๑. การเสนอโครงการ ให้เสนอ/ส่งต่อโครงการที่มีความพร้อมหรือไม่มีความซับซ้อนไปก่อนเพื่อความรวดเร็ว (ลักษณะสายพาน) ไม่ต้องรวบรวมทั้งหมดแล้วจึงส่งต่อจะทำให้ใช้เวลานาน</p> <p>๒. การประสานงาน ให้ประสานตามรายชื่อที่กรมการปกครองแจ้งไปแล้ว และให้ใช้เจ้าหน้าที่ในการส่งหนังสือแทนการส่งทางไปรษณีย์เพื่อความรวดเร็ว</p> <p>๓. จัดทำทะเบียนคุมโครงการและเลขบัญชีหมู่บ้าน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔. ให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ อำนวยการและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยตนเอง และให้ความสำคัญกับการรายงานตามระบบที่ได้วางไว้ โดยเบื้องต้นกำหนดให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทุกสัปดาห์ และรายงานคณะรัฐมนตรีทุกเดือน</p> <p>๕. การจัดตั้งคณะทำงานในการตรวจติดตามการดำเนินงานโดยระดมเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในจังหวัดตามแนวทางของปลัดกระทรวงมหาดไทย เสนอให้จัดตั้งคณะทำงานโดยคัดเลือกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับประเภทโครงการหรือเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบ</p> <p>ผลการดำเนินงาน (ข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดประชาคมแล้ว ร้อยละ ๕๔.๙๖ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการประชาคมและยังไม่รายงาน ร้อยละ ๔๕.๐๔ ซึ่งหากมีประชาชนเข้าร่วมประชาคมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของประชาชนในหมู่บ้าน ต้องจัดประชาคมใหม่ ๓. โครงการที่ผ่านการประชาคมแล้ว ๓๔,๓๗๐ โครงการ ๔. หมู่บ้านที่เปิดบัญชีแล้ว ๗๐๔ หมู่บ้าน <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แนวทางของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) คือ ๑) คิดโดยประชาชน ๒) ดำเนินการโดยประชาชน และ ๓) เพื่อประชาชน ๒. ลักษณะสำคัญของโครงการที่ให้นายอำเภอแนะนำให้กับประชาชน <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ โครงการที่ควรดำเนินการ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ขยายผล/ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ขยายผล/ต่อยอดโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยไม่เกิดความซ้ำซ้อน - การรองรับน้ำในฤดูฝน เช่น แก้มลิง ฝาย แหล่งน้ำขนาดเล็ก เป็นต้น โดยแบ่งเป็น ๑) กลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ๒) ไม่ใช่กลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา (เขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน) ทั้งนี้ ให้โครงการมีความสอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริ เช่น โครงการปิดทองหลังพระ เป็นต้น ๒.๒ โครงการที่ไม่ควรดำเนินการ เช่น ซื่อสิ่งของแจก อบรมดูงาน ดำเนินการในพื้นที่ป่า/อุทยาน/ที่สาธารณะ เป็นต้น ๒.๓ พิจารณาหาแนวทางแก้ไขกรณีมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงการที่ได้ประชาคมแล้วเนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ๓. ให้ดำเนินการตามระเบียบ/คู่มือของกรมการปกครองอย่างเคร่งครัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและกำชับไม่ให้เกิดการทุจริต ทั้งนี้ เสนอให้พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานโดยระดมเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อดูแลและตรวจแนะนำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนละ ๒ ครั้ง โดยกำหนดประเด็น เช่น ดำเนินการจริงหรือไม่ ดำเนินการอะไร ผู้ได้รับประโยชน์ ระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นต้น รวมถึงให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรมทุกกรม ลงพื้นที่ตรวจตามแนวทางดังกล่าวด้วย 	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./สตร.สป. /ผต.กรม/ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔. ให้นายอำเภอเจ้าพนักงานบรรณาธิการดำเนินการในพื้นที่ให้ชัดเจน ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางพระราชัฐ เช่น เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางพระราชัฐ เป็นต้น</p> <p>๕. มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมืองและกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดเตรียมการประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) และโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางพระราชัฐ (หมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) เพื่อออกรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยจังหวัดสามารถส่งข้อมูลโครงการดังกล่าวให้กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวบรวมเพื่อจัดทำประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกทางหนึ่งด้วย</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>รอง ปมท.(ส)/ สน.สป.</p>
<p>๓. การเตรียมการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการลงประชามติ</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง</p> <p>๑. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดและอำเภอโดยสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมองค์ประกอบจากที่กำหนดไว้ได้</p> <p>๒. กำหนดจัดอบรม ครู ก ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และให้จัดทำแผนการอบรม ครู ข และวิทยากรระดับพื้นที่/ชุมชน (ครู ค) พร้อมทั้งอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙</p> <p>๓. การดำเนินงานให้ยึดตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)</p> <p>๔. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะจัดทำเอกสารคู่มือการลงประชามติแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อส่งให้จังหวัดและอำเภอต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการลงประชามติ</p> <p>๑.๑ การให้ความร่วมมือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>๑.๒ การให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อำนวยความสะดวก/สนับสนุนการลงประชามติ</p> <p>๑.๓ รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่</p> <p>๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมการลงประชามติ ดังนี้</p> <p>๒.๑ เน้นย้ำวิทยากรครู ก ครู ข และวิทยากรระดับพื้นที่/ชุมชน (ครู ค) ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเรื่องที่ได้หรือเรื่องที่ไม่ได้ในการลงประชามติ</p> <p>๒.๒ ให้วิทยากรครู ก ครู ข และวิทยากรระดับพื้นที่/ชุมชน (ครู ค) วางตัวเป็นกลาง</p> <p>๒.๓ เตรียมประเด็นที่คาดว่าจะถูกซักถาม</p> <p>๒.๔ การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขัดแย้ง หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบให้ประสานงานร่วมกับฝ่ายทหารและตำรวจร่วมกันหาทางแก้ไข</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ		
<p>การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย</p>	<p>๑. จังหวัดนครราชสีมา เหตุไฟไหม้ในพื้นที่หมู่บ้านทรายอเสียหาย ๘๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่ป่าพสุสิรินธร (ป่าพสุโต๊ะแดง) ๒๐๐ ไร่ และหมู่บ้านลูโป๊ะซามา เสียหาย ๘๕๐ ไร่ โดยใช้รถแบคโฮทำแนวกันไฟ และใช้รถสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ เสิลคอปเตอร์บรรทุกน้ำ รวมถึงการทำฝนเทียมในการดับไฟป่า ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว</p> <p>๒. จังหวัดอุดรธานี เกิดเหตุวาตภัยระหว่างวันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ช่วยเหลือโดยแจกถุงยังชีพและจ่ายเงินช่วยเหลือ</p> <p>๓. จังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดเหตุวาตภัยระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเหตุให้เสาไฟฟ้าแรงสูงและเสาไฟฟ้าแรงต่ำเสียหายรวม ๔๕ ต้น โดยประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดมทีม ๑๕ ชุด เบื้องต้นสามารถจ่ายไฟฟ้าได้แล้วร้อยละ ๙๕ ส่วนที่เหลือได้ระดมทุกภาคส่วนเพื่อยกต้นไม้ที่หักทับเสาไฟฟ้า คาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก</p> <p>๔. จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๔.๑ เหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่ป่าขุนช่างเคี่ยน ไม่ใช่บริเวณดอยสุเทพตามที่ เป็นข่าว โดยได้จัดทำแนวกันไฟพร้อมทั้งเชิญผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เพื่อให้ทราบว่าเกิดเหตุที่จุดใด ขณะนี้ไฟป่าได้สงบและทำการส่งมอบพื้นที่ให้กรมป่าไม้แล้ว</p> <p>๔.๒ ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิง ซึ่งมีปริมาณน้ำน้อยมากเนื่องจากเกิดภัยแล้ว และต้องปล่อยน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ อีกทั้ง บางส่วนถูกสูบเพื่อใช้ด้านการเกษตรสำหรับไม้ยืนต้น ขณะนี้ได้มีฝนตกบางส่วน ทำให้สามารถปล่อยน้ำเพิ่มขึ้น และได้นำรถสูบน้ำให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร สำหรับไม้ยืนต้นอีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>๔.๓ กรณีเขื่อนแม่งัด ได้มีการหารือและได้ข้อตกลงกับจังหวัดลำพูน ในการบริหารจัดการน้ำ โดยไม่มีความขัดแย้ง</p> <p>๕. จังหวัดนครราชสีมา เกิดเหตุวาตภัยระหว่างวันที่ ๑ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เกิดความเสียหายหนักที่อำเภอสีคิ้ว ได้ประสานกับทหารช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและเสาไฟฟ้า รวมถึงการแจกถุงยังชีพ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	
เรื่องอื่น ๆ		
<p>๑. ยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร</p> <p>๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดกิจกรรมให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชนเพื่อจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยดำเนินการในเรื่องน้ำและการลดรายจ่าย ทั้งนี้ ให้จังหวัดติดตามว่า หากหมู่บ้านใดมีความพร้อมให้เสนอโครงการผ่านตามขั้นตอน</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา ได้ดำเนินโครงการเกษตรอาหารกลางวันในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เบื้องต้นมีจังหวัดรายงานแล้ว ๔๓ จังหวัด</p> <p>ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือร่วมกันและจัดทำรูปแบบโครงการกลาง เพื่อเป็นต้นแบบ/แนวทางการปฏิบัติ ดังนั้น จังหวัดที่ส่งโครงการแล้วขอให้ทบทวนให้สอดคล้องกับรูปแบบโครงการกลาง และจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งโครงการให้เร่งดำเนินการตามรูปแบบโครงการกลาง</p>	<p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p>๒. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ</p>	<p>เนื่องในโอกาสสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ดังนี้ ๑) ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา ๒) หาแหล่งกักเก็บน้ำส่วนกลาง (Water Bank) ในพื้นที่ที่ไม่มีความพร้อมในการก่อสร้างระบบประปาเพื่อรองรับน้ำไว้ใช้โดยใช้งบประมาณ/เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้จังหวัดแจ้งกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาจัดทำเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ</p>	<p>กก.สป./ สนผ.สป./สถ./ ทุกจังหวัด</p>
<p>๓. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน</p>	<p>๑. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)</p> <p>๑.๑ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับโครงการที่ดำเนินการครบกำหนดแล้วแต่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย</p> <p>๑.๒ โครงการที่มีการขอใช้พื้นที่ป่าไม้/อุทยาน ให้จังหวัดส่งทีมงานไปหารือร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ได้ข้อยุติในการขอใช้พื้นที่</p> <p>๒. การโอน/ส่งมอบทรัพย์สิน</p> <p>๒.๑ ทรัพย์สินตามมาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์ ให้จัดทำบัญชีรายละเอียดทรัพย์สินส่งมอบให้แก่แต่ละกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์</p> <p>๒.๒ ทรัพย์สินตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีครุภัณฑ์ หากมีความชัดเจนให้ออนทรัพย์สินไปให้หน่วยงาน/กลุ่มที่ได้รับผิดชอบโครงการโดยตรง ในส่วนที่ไม่ชัดเจนให้ทำความเข้าใจในการส่งมอบทรัพย์สินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) - กรณีเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่ที่อยู่ในพื้นที่ราชพัสดุโดยใช้งบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งต้องขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 	<p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p>

สำนักงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น.